

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP KPRO 58

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn nội thất cao cấp KPRO 58 là sơn nước nội thất hệ Styrene Acrylic được thiết kế có độ che lấp vượt trội so với các loại sơn nội thất khác. Thường được dùng cho bệnh viện, khách sạn, nơi công trình có yêu cầu độ bền và thẩm mỹ cao.</i>
Đặc tính vượt trội	<ul style="list-style-type: none"> • Phù hợp với tất cả các mục đích dân dụng và công nghiệp. • Bề mặt sơn mịn đẹp. • Chịu chùi rửa cực tốt. • Khả năng bám dính và kháng nấm mốc tốt. • Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công. • Nhẹ mùi, chịu ẩm tốt. • Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít). • Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt tường trong nhà, vữa xi măng, thạch cao sau khi đã dùng bột bả trong nhà hoặc matit trong nhà để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 04kg và Thùng 20kg
Định mức lý thuyết	4.5 – 5.0m ² /kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	30– 35µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 15% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).
Hạn sử dụng	24 tháng (trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp)

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột bả/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột bả trong nhà (MB-T) hoặc Matit trong nhà (MTT – GOLD)	Sơn lót nội thất kháng kiềm KPRO 18	Sơn nội thất cao cấp KPRO 58

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. Trên bề mặt hồ vữa và bột trét bắt buộc phải dùng sơn lót nội thất kháng kiềm. Trên bề mặt bột bả hoặc matit nội thất, phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ khối lượng, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 15% nước. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp sơn nội thất cao cấp KPRO 58. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline +84 903 435 121 để được tư vấn hoặc truy cập website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.